



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน

ผู้มาประชุม
ลำดับที่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสวาง งามมะเรียง	ประธานสภา อบต.	สวาง งามมะเรียง
๒	นายนวม เมินขุนทด	รองประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๓	ว่าที่ร้อยตรี ขวลิต ปรีดาศา	เลขาธิการสภา อบต.	ขวลิต ปรีดาศา
๔	นายจรัส มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๕	นายบุญส่ง เปี้ยจันทิก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	บุญส่ง เปี้ยจันทิก
๖	นายสุขสนาน รอบคอบ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สุขสนาน รอบคอบ
๗	นางบุพผา กองพิธิ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	บุพผา กองพิธิ
๘	นายสมเกียรติ ชินนอก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมเกียรติ ชินนอก
๙	นายสนอง ภูจำนงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สนอง ภูจำนงค์
๑๐	นางบำรุง จันทร์โสภณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	นางบำรุง จันทร์โสภณ
๑๑	นายคล้อย ชื่นสระน้อย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	นายคล้อย ชื่นสระน้อย
๑๒	นายธนกร พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๓	นายสรสิข จรรย์จันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรรย์จันทร์
๑๔	นายสมเกียรติ ชัชวาลย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สมเกียรติ ชัชวาลย์
๑๕	นายบรรจบ ชัยบุรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑	บรรจบ ชัยบุรี
๑๖	นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	บุญยืน วิเศษโคกกรวด
๑๗	นายวิวัฒน์ บัลลังค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	วิวัฒน์ บัลลังค์
๑๘	นายสุพนธ์ แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	สุพนธ์ แรมกลาง
๑๙	นายอุดม แซ่ไซ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	อุดม แซ่ไซ
๒๐	นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๒๑	นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เกื้อนพิมาย
๒๒	นางอศนีย์ กล้ายสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	อศนีย์ กล้ายสูงเนิน
๒๓	นายปราโมทย์ มิตขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	ปราโมทย์ มิตขุนทด
๒๔	นายสุพจน์ ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๒๕	นางสุนารี สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๒๖	นางประทีนทิพย์ วิริยะปัญญาชัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	ประทีนทิพย์ วิริยะปัญญาชัย
๒๗	นายวัลลภ ชุ่มชื่น	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	วัลลภ ชุ่มชื่น
๒๘	นายนิก สระกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นิก สระกระโทก

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางฉัญสิณี อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒
๒	นางภัทราภรณ์ เปนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒
๓	นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓
๔	นายอมร ศรีฐาน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗
๕	นายสายัณ ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.
๓	นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ	รองนายก อบต.
๔	นางสมทรง ภูฎเขียว	เลขานุการนายก อบต.
๕	นางอาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๖	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด
๗	นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๘	นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙	นางมลิวรรณ เมฆมานนท์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๑๐	นายวิฑูรย์ จุลบท	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๑	นางกฤษฎกร สิงขรอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๓	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไปฯ
๑๔	นางอุบลวรรณ คุณกันหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
๑๕	นายทรงเกียรติ สมพะาะ	นิติกรชำนาญการ
๑๖	นางภััสสร มาสูงเนิน	นักการ
๑๗	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	พนักงานจ้างเหมา
๑๘	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถยนต์
๑๙	นายวิชัย ชุมกระโทก	พนักงานจ้างเหมา
๒๐	นางราตรี เถยสูงเนิน	พนักงานจ้างเหมา
๒๑	นางโสภา กองอ้น	ประธาน อสม. หมู่ ๖
๒๒	นายสมภพ แสนสุข	อสม. หมู่ ๖
๒๓	นางสาวพิสมัย ธรรมวิชัย	ประธาน อสม. หมู่ ๕
๒๔	นายบุญเสริม เอี่ยมรัมย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘
๒๕	นายออย งามชื่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒๐
๒๖	นายนำชัย นิจ่าย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖
๒๗	นายก่อบุญ บินสันเทียะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒

- เริ่มประชุม** : เวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ สวดมนต์พร้อมกัน ประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม
- ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดิ์คณบดีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการ ประชุมทุกท่าน สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัย สามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อราชการที่สำคัญต่างๆ ในการประชุมสภาครั้งนี้ มีสมาชิกสภา อบต. แจ็งลาจำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ , นางภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน หมู่ ๒ และ นายสายัญ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๑** : **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
- ประธานสภา อบต. : **๑.๑ เรื่อง ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยมิเสียค่าธรรมเนียม**
- ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกำหนดให้เขตเพื่อป้องกันการเกิด และแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนเกิดประสิทธิภพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการ สมควรกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข บ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีประกาศจังหวัดนครราชสีมา กำหนด เขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยมิเสีย ค่าธรรมเนียม ไว้ดังนี้
- ๑) กำหนดให้เขตท้องถื่น ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เป็นเขตท้องถื่นทำ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตาม อัตราที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ๒) ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม นำสัตว์ควบคุมที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป ไปรับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมาประกาศกำหนด ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม ให้ถือ ว่าเป็นการฉีดวัคซีน ณ สถานที่ที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาประกาศกำหนดตาม วรรคแรก
- ๓) ให้ผู้ฉีดวัคซีน มอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน ให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม เพื่อแสดงว่าสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแล้วเจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ที่ได้รับไว้ที่ ตัวสัตว์ เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีใบรับรองการฉีดวัคซีน
- ๔) ประกาศนี้ ให้ใช้เฉพาะกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ ควบคุม โดยสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**

ประธานสภา อบต.

- : **๑.๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๒**
 ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่ากรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๒ พบว่าปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนน้อยกว่าค่าปกติประมาณ ๕-๑๐% ซึ่งจะก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทิ้งช่วงดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกข้าว และพืชต่างๆ เมื่อมีฝนตกสม่ำเสมอในพื้นที่และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนพื้นที่ทำการเพาะปลูกไปแล้วดำเนินการใช้น้ำแบบรอบเวรหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่ โดยรณรงค์ให้เกษตรกรทำนาแบบวิธีเปียกสลับแห้ง เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้น้ำในทุกภาคส่วน ร่วมทั้งการใช้น้ำอย่างประหยัด

๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการสำรองน้ำอุปโภค บริโภค ไว้ในสระน้ำ แหล่งผลิตน้ำประหมู่บ้าน และแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ ไว้ให้เต็มความจุ โดยการสูบน้ำจากฝนที่ตกลงมาในช่วงต้นฤดูฝนนี้

นายก อบต.

- : ขอเพิ่มเติม สำหรับในช่วงนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน แต่จะเห็นได้ว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดภาวะฝนแล้ง ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำได้ลดลง ซึ่งได้ทำให้บางหมู่บ้านระบบประปาต้องปิดการผลิตน้ำ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการจัดส่งน้ำซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนเที่ยวในการจัดส่งน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงได้ของความอนุเคราะห์ไปยังศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพที่ ๒๒ ในการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นยังได้จัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การสูบน้ำระยะไกล การเป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาล การปรับปรุงระบบประปา ระบบกรองน้ำ ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน การพิจารณางบประมาณ ในการช่วยเหลือประชาชน

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

- : **รับทราบ**
๑.๓ เรื่อง การจัดงาน “ประเพณีกินเขาคั่ว และส้มโอของดีเมืองสูงเนิน” ประจำปี ๒๕๖๒

อำเภอสูงเนินร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กำหนดจัดงาน “ประเพณีกินเขาคั่ว ของดีเมืองสูงเนิน” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก ตำบลโคราข อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดงานกำหนดเป็น ๓ โซน ประกอบด้วย

โซนที่ ๑ วันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม เป็นโซนการแสดงจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง ชุดศรีจนาศะปุระและรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมือง “กินเขาคั่ว”

โซนที่ ๒

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

-ประกวดผลผลิตทางการเกษตร
(มะพร้าวน้ำหอม, กล้วยน้ำว้าบ่มสุก มันสำปะหลังคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิ)

-ประกวดส้มโอ

-ประกวดอาหารพื้นบ้าน (ส้มตำ, ผัดหมี่)

-ประกวดจัดกระเช้าสูงเนิน

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

-ประกวดนางสาวส้มโอ

-ประกวดคณะนางรำ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประกวดลูกทุ่งไม้คันทองคำ

โซนที่ ๓ วันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม การแสดงมหรสพ

ที่ประชุม

นายก อบต.

: รับทราบ

: **๑.๔ เรื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออก**

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยลดลงจากเดิมมาก ซึ่งจากเดิมมีผู้ป่วยประมาณ ๓๐๐ คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า อสม. ในการควบคุมการระบาดของโรค ด้วยการออกพ่นหมอกควันในบริเวณบ้านที่มีผู้ป่วย โรงเรียน วัด การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และเฝ้าระวังโรค ซึ่งทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม

นายก อบต.

: รับทราบ

: **๑.๕ เรื่อง การจัดเก็บขยะโครงการหน้าบ้านนำมอง**

สำหรับงานจัดเก็บขยะโครงการหน้าบ้านนำมอง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านใน หมู่ ๑ , ๒ , ๓ , ๑๘ , ๑๙ ในระยะแรก จากนั้นได้มีหมู่บ้านที่ต้องการให้ อบต.ดำเนินการจัดเก็บขยะเพิ่มเติม ได้แก่ หมู่ ๔ , ๕ และ หมู่ ๙ โดยเบื้องต้น อบต. ได้ทำการประชาคมเพื่อชี้แจงและเริ่มดำเนินการจัดเก็บในหมู่ ๔ , ๕ ในทุกวันพุธ ขยะที่จัดเก็บในทุกหมู่บ้านจะต้องนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลสูงเนิน และทราบว่ามีหลายหมู่บ้านที่มีความต้องการที่ให้ อบต. ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ ดังนั้นอาจจะต้องการเพิ่มการจัดเก็บขยะในวันเสาร์อีก ๑ วัน ซึ่งในส่วนนี้ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีความพร้อมในการจัดเก็บหรือไม่ และในอนาคตอาจจะต้องตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะเพิ่มอีก ๑ คัน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา อบต.

: รับทราบ

: **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**

: **จำนวน ๑ สมัย คือ**

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสำคัญ เพื่อการรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในสาระสำคัญหรือไม่

ที่ประชุม

: ไม่มี

- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ด้วยคะแนน ๒๗ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓** : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
- ประธานสภา อบต. : **๓.๑ ขอความเห็นชอบในการยืนยันบันทึกความตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลสูงเนิน**
- ตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการขยะกลุ่มพื้นที่ Cluster สูงเนิน (Cluster ๓)
- จึงขอเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า พิจารณาเห็นชอบเพื่อยืนยันบันทึกความตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง
- นายก อบต. : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ดำเนินการนำขยะไปกำจัดศูนย์กำจัดขยะฯ ของเทศบาลตำบลสูงเนิน ตั้งแต่ที่ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งเป็นระยะเวลา ๓ ปี นั้น สำหรับในปีนี้ได้ขยายการจัดเก็บขยะในหมู่ที่ ๔ , ๕ และจะขยายไปยังหมู่ ๖ และ หมู่ ๙ ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่และมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนขยะที่ต้องนำส่งมากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลสูงเนิน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไประเบียบกฎหมายข้างต้นซึ่งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการขยะกลุ่มพื้นที่ Cluster สูงเนิน (Cluster ๓) ซึ่งตำบลมะเกลือเก่าได้เข้าร่วมใน Cluter นี้ จึงได้ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจะนำขยะมากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะฯ ของเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้นำเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบยืนยันบันทึกความตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : ขอเพิ่มเติมเนื่องด้วย หมู่ ๒๐ ปัจจุบันได้มีจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จึงต้องการให้ อบต. ได้พิจารณาการจัดเก็บขยะให้กับหมู่ ๒๐ ด้วย
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐
- นายก อบต. : สำหรับในหมู่ ๒๐ หากต้องการให้ อบต. เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะ ขอให้ทำหนังสือเข้ามา เพื่อที่จะได้มีการจัดประชุมประชาคม ชี้แจงการดำเนินการ และวางแผนการทำงาน เบื้องต้นขอให้ผู้นำได้หารือกับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ถึงแนวทางในการดำเนินการ

- นางอัศนีย์ กล้ายสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
นายก อบต.
- นางอัศนีย์ กล้ายสูงเนิน : หมู่ ๑๖ มีความต้องการให้ดำเนินการจัดเก็บขยะ ประกอบด้วยหมู่ ๑๖ เป็นเส้นทางที่รถขยะขับผ่าน เพื่อไปเก็บหมู่ ๙ และ หมู่ ๑๖ ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา
- นายก อบต. : เบื้องต้นขอดำเนินการจัดเก็บในหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นก่อน ประกอบด้วยตอนนี้ตารางการจัดเก็บของรถขยะเต็มทุกวัน และต้องดำเนินการส่งขยะไปกำจัดก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. เพราะทางศูนย์กำจัดขยะจะปิดรับ แต่หากหมู่บ้านใดต้องการที่จะให้ อบต. ดำเนินการ ขอให้มีการประชุมประชาคมและมีมติการประชุม เพื่อที่จะได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการซึ่งอาจจะต้องตั้งงบประมาณจัดซื้อรถขยะเพิ่ม
- นายสุขสนาน รอบคอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
นายก อบต.
- นายสุขสนาน รอบคอบ : สำหรับในเรื่องการจัดเก็บขยะนี้ ทุกหมู่บ้านต่างก็ต้องการให้มีการดำเนินการที่เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน เป็นไปได้หรือไม่ หาก อบต. จะดำเนินจัดซื้อรถขยะขนาดเล็กหรือขนาด ๖ ล้อ อีก ๑ คัน เพื่อจัดเก็บตามหมู่บ้านขนาดเล็ก
- นายก อบต. : สำหรับการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ก่อนนั้น เนื่องจากหมู่บ้านเหล่านี้มีจำนวนประชาชนหนาแน่นและมีปริมาณขยะจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับศูนย์กำจัดขยะที่นำขยะไปกำจัดปริมาณขยะ ซึ่งตอนนี้จำนวนขยะที่นำส่งใกล้จะเต็มอัตราที่กำหนดแล้ว ทำให้ต้องหาแหล่งสำรอง จึงพิจารณาไว้ที่โคกกรวดอีก ๑ แหล่ง อยู่ระหว่างการหารือว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และตามที่ท่านสุขสนาน ได้เสนอความคิดเห็นมานั้นเห็นด้วยและมีแนวโน้มว่าจะต้องดำเนินการทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องหาหรือแนวทางการดำเนินการ การพิจารณางบประมาณและการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
- ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในการยืนยันบันทึกความตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลสูงเนิน
- มติที่ประชุม
- ประธานสภา อบต. : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : **๓.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**
ด้วยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระผลิตประปา (สระข้างวัด) บ้านปลายรางหมู่ ๘ จำนวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อขุดลอกสระผลิตประปาบ้านปลายราง หมู่ ๘ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยโอนลดจาก
- ๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท
- ๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
- นายก อบต. : สำหรับโครงการที่ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้สืบเนื่องจาก บ้านปลายรางได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอย่างหนัก

ระบบประปาได้ปิดการผลิต ประชาชนไม่มีน้ำใช้ ซึ่งท่าน ส.อบต.คล้าย ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนในการขุดลอกสระน้ำ และขอสูบน้ำระยะไกลเพื่อนำน้ำเข้าสู่สระน้ำที่ทำการขุดลอกและผลิตน้ำประปาต่อไป ซึ่งเห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจึงยื่นญัตติเสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณา ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก

๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท

๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

หากสภาได้พิจารณาอนุมัติจะได้เร่งดำเนินการในการขุดลอกและประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสูบน้ำระยะไกลนำน้ำเข้าสู่เพื่อผลิตประปาต่อไป

นายคล้าย ขึ้นสระน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ : ตามที่ได้เสนอเรื่องความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากสระน้ำภายในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ถือได้ว่าเป็นปัญหาการขาดน้ำที่รุนแรงที่สุดที่ หมู่ ๘ ได้ประสบมา ซึ่งเบื้องต้นได้มีการแก้ไขปัญหาโดยขุดนำโคลนออก แต่น้ำที่ได้ก็มีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการลากน้ำจากแหล่งน้ำข้างเคียง และได้รับน้ำจากที่ อบต. นำน้ำมาส่งให้กับหมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนให้น้ำมีปริมาณได้ใช้เพียงพอ

นายก อบต. : เบื้องต้นได้ให้กองช่างทำการประมาณราคาและทำแบบไว้รอ หากที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที และผู้รับเหมาสามารถเข้าดำเนินการได้ภายในสัปดาห์ต่อไป

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม : ไม่มี

ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระผลิตประปา (สระข้างวัด) บ้านปลายรางหมู่ ๘ จำนวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖ เสียง

ประธานสภา อบต. : **๓.๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

๒๕๖๓

สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงสถานการณ์คลังให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ (รายละเอียดตามที่ได้แนบพร้อมหนังสือเรียกประชุมฯ ก่อนที่เข้าสู่วาระการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง ดังนี้

นายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้า ๙๕

เดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยบ้านนางเรียม (บ้านตาดำ)
จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท

แก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยบ้านนางเรียม (บ้านตาดำ)
จำนวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท

หน้า ๙๖

เดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ซอยฝ่ายประชาอาสา
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ซอยฝ่ายประชาอาสา
จำนวน ๒๙๙,๐๐๐ บาท

หน้า ๙๗

เดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ สายดอนอ้อ
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ ซอยมะเฟืองหวาน
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาเริ่ม
จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาหมวย
จำนวน ๙๖,๒๐๐ บาท

แก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ สายดอนอ้อ
จำนวน ๒๙๙,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ ซอยมะเฟืองหวาน
จำนวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาเริ่ม
จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านตาหมวย
จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ ซอยเสรีภาพ
จำนวน ๑๔๓,๐๐๐ บาท

หน้า ๙๘**เดิม**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางบุหลง

จำนวน ๒๐๔,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางสำราญ คตสูงเนิน

จำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ่ม ๘

จำนวน ๒๒๓,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ่มน้อย

จำนวน ๕๐,๖๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางบุหลง

จำนวน ๑๐๖,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้านนางสำราญ คตสูงเนิน

จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ่ม ๘

จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ คุ่มน้อย

จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ บาท

หน้า ๙๙**เดิม**

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๒ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๔ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๒ จำนวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๔ จำนวน ๓๙๗,๐๐๐ บาท

ยกเลิกโครงการ

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต หมู่ ๑ จำนวน ๑๕๖,๕๐๐ บาท

เพิ่มโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๒ จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท

หน้า ๑๐๐**เดิม**

โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำ หมู่ ๑๑ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ เส้นหน้าวัด จำนวน ๕๕,๕๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ ๑๔ จำนวน ๓๒๓,๐๐๐ บาท

แก้ไขเป็น

โครงการชุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำ หมู่ ๑๑ จำนวน ๓๖๒,๐๐๐ บาท
 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ เส้นหน้าวัด จำนวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท
 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ ๑๔ จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนดินถมบดอัดแน่น หมู่ ๑๑ จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท
 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม. ๑๒-๑๓ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
 โครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ ๑๔ จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท
 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘๔,๘๐๐ บาท

นายก อบต.

: ซึ่งรายการที่ขอแก้ไขนั้นไม่กระทบกับยอดงบประมาณการที่ตั้งไว้

: หลักการและเหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ สำหรับการจัดทำร่าง
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ส่วนต่างๆ ขององค์การ
 บริหารส่วนตำบลทะเลสาบคาย ได้มีงบประมาณประจำปี ซึ่งกองทุนทุกกองได้ทำ
 การสรุปค่าใช้จ่ายต่างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการ โครงการ
 พื้นฐาน สำหรับใช้ในการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยตั้ง
 งบประมาณไว้ที่ ๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔,๖๑๐,๖๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙๑๕,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๑๔,๓๕๔,๐๘๐
แผนงานสาธารณสุข	๓,๔๔๓,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒,๖๓๐,๗๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๗๓๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๖๐๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๑๒๐,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๙๙๒,๘๐๐
แผนงานการเกษตร	๒,๔๗๘,๕๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๒๖,๐๕๕,๓๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๙,๐๐๐,๐๐๐

สำหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการเพิ่มขึ้นของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวนรวม ๒ ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ยังเพิ่มในงบประมาณของการจัดการขยะ เนื่องจากมีการจ้างพนักงานเก็บขยะเพิ่ม ๑ คน และต้องเพิ่มเที่ยวในการจัดเก็บขยะทำให้ต้องเพิ่มค่าน้ำมัน การตั้งงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานปีนี้ได้เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๑๑,๖๐๐ บาท ตั้งงบกลางเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๗๘,๙๗๐ บาท และสำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ลดงบประมาณในการจัดทำโครงการน้อยลง เพราะระบียบตราไว้ว่าการจัดทำโครงการต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ นอกจากนี้จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่วนประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๓ ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จากปี ๒๕๖๒ เพิ่มอีกร้อยละ ๒๕.๗๑ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๓๖ ภาษีสรรพสามิต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓.๖๔ เพื่อให้มีประมาณการรายรับสอดคล้องกับประมาณการรายจ่าย ขอให้ท่านได้ตรวจสอบหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : สำหรับข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ได้นำโครงการโครงสร้างพื้นฐานบรรจุไว้แล้ว ตามประชาคมหมู่บ้านที่ได้เสนอนั้น ในการจัดทำข้อบัญญัติในปีถัดไป ควรจะเพิ่มงบประมาณในโครงสร้างพื้นฐานที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านจะได้หรือไม่ เพราะงบที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- นายก อบต. : เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้จะมีรายจ่าย งานเบี้ยยังชีพ ค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับอุดหนุนต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และที่เป็นรายจ่ายประจำ เช่น เงินค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ในแต่ละกองงานต้องใช้งบประมาณในเพื่อดำเนินการ ทำให้งบประมาณในการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานมีจำกัด ทำให้ต้องจัดสรรตามงบประมาณตามสัดส่วนขนาดของหมู่บ้าน
- นายสุขสนาน รอบคอบ : ๑) สำหรับข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะพบว่าในปี ๒๕๖๓ ในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือ จาก ๔๖๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙๑๕,๐๐๐ บาท แต่ในด้านบริการชุมชนและสังคม ในแผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณลดลง ซึ่งแผนงานเหล่านี้เป็นงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่มีงบประมาณลดลง ในด้านเศรษฐกิจ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มียอดงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ ๕ แสนเศษ ซึ่งแสดงว่าหมู่บ้านต่างๆ จะได้รับงบประมาณในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงในแผนงานการเกษตรและแผนงานการพาณิชย์เพิ่มขึ้น ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงบกลาง งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ ๒.๖ ล้านบาท ซึ่งอาจจัดสรรเพื่อใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เร่งด่วน และฉุกเฉิน และเบี้ยยังชีพ แต่จะเห็นได้ว่าไม่มีการตั้งงบสำรองจ่ายในส่วนนี้ ๒) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ และ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หาก

จะเพิ่มเป็นหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะได้หรือไม่

๓) จากที่ท่านนายกได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ตั้งไว้สำหรับแก้ไขปัญหากล้วยแล้งเพิ่มขึ้นนั้น จึงขอเสนอว่าควรตัดงบประมาณในบางโครงการเพื่อนำมาเพิ่มเติมให้การแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง ได้แก่ โครงการ อบต. พบประชาชน โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี มะเกลือเก่าเกมส์ ซึ่งรวมเป็นงบประมาณ ๑.๒ ล้านบาทเศษ ซึ่งคิดว่างบประมาณจากโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบปัญหากล้วยแล้งได้หลายหมู่บ้าน รวมถึงเพิ่มเติมในงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน การจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจากที่เข้าประชุมทุกครั้งจะมีสมาชิกเกือบทุกบ้านแจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า แต่บางครั้งต้องล่าช้าเพราะอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จึงเห็นควรว่า อบต. ควรตรวจสอบและสั่งซื้อมาเพิ่มเติมให้พร้อมใช้ในการซ่อมแซมเสมอ นอกจากนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หรือ ทุนสำรองเงินสะสม

๔) นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ที่ได้รับเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า อบต. ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างหรือต่อเติมสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์ฯ ในการทำงาน ซึ่งถือเป็นงบประมาณจำนวนมาก และที่สำคัญนั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ของ อบต. แต่เป็นของหน่วยงานและได้มีการขออนุญาตใช้ เช่น ศูนย์ฯ หมู่ ๙ ศูนย์ฯ หมู่ ๕ ซึ่งหมู่บ้านก็ยินดีให้ใช้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ ๑๕ ที่ได้จัดสรรงบประมาณไปก่อสร้างศาลาในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่มากพอสมควร แต่ขอเสนอว่าการดำเนินการต่างๆ ควรที่จะให้ประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ไม่ใช่ให้ อบต. ดำเนินการเท่านั้น และหากต่อไปภายหน้าหากผู้บริหารชุดเดิมหมดสมัยไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นำ หรือกรรมการต่างๆ และมีนโยบายไม่ดำเนินการต่อ และขอสถานที่คืน จะทำให้สูญเสียงบประมาณไปทั้งหมด เหตุนี้เราจึงควรที่จะมีที่ทำการ อบต. มีหอประชุมที่ใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ เพราะปัจจุบันที่ทำการ อบต. ต้องเช่าที่วัดมะเกลือเก่า ซึ่งชำระค่าเช่าเป็นรายปี ในส่วนนี้ผู้บริหารได้มีการวางแผนไว้หรือไม่

นายก อบต.

: **ประเด็น** งบประมาณในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ที่มีงบประมาณเพิ่มขึ้น จาก ๔๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากตั้งไว้เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ และตั้งไว้เพื่อซ่อมแซมรถดับเพลิงที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่นที่ต้องตั้งเพิ่ม เพื่อเป็นค่าน้ำมันให้กับรถบรรทุกน้ำที่ส่งน้ำแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง เพราะต้องเพิ่มปริมาณจำนวนเที่ยวในการจัดส่งน้ำให้กับหมู่บ้าน รวมถึงตั้งตั้งไว้สำหรับรถดับเพลิงคันใหม่ด้วย ส่วนในแผนงานการศึกษาฯ ขอให้ท่านได้พิจารณาในหน้า ๓๑ จะเห็นว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณการตั้งไว้ ๑๓,๙๘๕,๙๔๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๑๔,๓๕๔,๐๘๐ บาท ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๖๒

ประเด็น การตั้งงบประมาณให้การก่อสร้างศูนย์ต่างๆ นั้น อบต.มะเกลือเก่าได้ทำการขออนุญาตผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกท่านได้อนุญาตเพราะเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์ จึงให้ใช้ศูนย์ฯ เพื่อเป็น

สถานที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานผู้สูงอายุ งานสตรี อสม. เยาวชน และด้านส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะในศูนย์ฯ หมู่ ๙ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นความต้องการของกรรมการป่าชุมชนสมัยของท่าน กำนันพิชัย เพื่อป้องกันผู้ที่จะมาบุกรุกป่า และใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการปรับปรุงในด้านสถานที่เพื่อรองรับ ในส่วนของศูนย์ฯ หมู่ ๙ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวังรางน้อยเพื่อเป็นศูนย์ฯ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนของศูนย์ฯ หมู่ ๕ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนและได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ เหล่านี้ในส่วนที่หมู่บ้านหรือโรงเรียนจะเรียกคืนนั้นคงเป็นไปได้

ประเด็น เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าขาด อาจเกิดจากความผิดพลาดในการแจ้งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้า จึงทำให้การส่งวัสดุอุปกรณ์มีความล่าช้า ซึ่งงบประมาณมีเพียงพอสำหรับ

ประเด็น งบสำรองจ่ายขอให้ท่านพิจารณาในหน้า ๑๐๗ งบสำรองจ่ายตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็น การตัดงบประมาณโครงการต่างๆ นั้น ทุกโครงการล้วนแต่เกิดจากความต้องการของประชาชน บางโครงการเป็นตัวชี้วัดและประกอบเป็นผลงานเพื่อการตรวจประเมินต่างๆ บางโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อมาพัฒนาในพื้นที่ตำบล

ประเด็น การสร้างที่ทำการ อบต. ตามที่แจ้งให้ท่านปลัด และ ผอ.กองทุกกองได้ดำเนินการส่งแบบประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเข้าคัดเลือกให้รับรางวัล เพื่อนำเงินรางวัลมาสร้างที่ทำการ อบต. รวมกับงบประมาณที่จะตั้งไว้ แต่สำนักงานยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบสมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้านต่างก็เห็นว่าควรนำงบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านก่อน

ประเด็น สำหรับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการกันเงินเพิ่มขึ้น ขอให้พิจารณาในหน้าที่ ๑ สถานการณ์คลัง ได้แจ้งเงินสะสมคงเหลือจำนวน ๙,๖๗๐,๓๑๖,๙๙ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๒,๔๐๑,๗๗๘.๓๑ บาท ซึ่งเพียงพอสำหรับเบิกจ่ายในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ความเดือนร้อน

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖

: รับทราบ

: มีท่านใดต้องจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗,๙๙๒,๘๐๐ บาท ที่ท่านผู้บริหารชี้แจงว่าหมู่บ้านเล็ก ได้รับการจัดสรรหมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านใหญ่ ได้รับการจัดสรร หมู่บ้านละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากเอกสาร หมู่ ๕ ได้รับการจัดสรรในส่วนนี้ไปแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหนองม่วง-ห้วยไผ่ อีก จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท หมายความว่าหมู่บ้านหนองม่วง ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าหมู่บ้านอื่นใช่หรือไม่

นายก อบต.

สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหนองม่วง-ห้วยไผ่ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหนองม่วง-

ห้วยไผ่ ที่ประชาชนใช้สัญจรกันหลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่ ๕ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๔ , ๑๗ ถ้าหากใช้งบประมาณของบ้านหนองม่วงที่ได้รับการจัดสรร จะไม่สามารถทำถนนภายในหมู่บ้านหนองม่วงได้และประชาชนไม่ได้ต้องการที่จะดำเนินการเป็นอันดับแรก แต่เห็นว่าถนนเส้นดังกล่าวชำรุดหลายจุด ตั้งแต่หนองม่วง-ห้วยไผ่ จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรจึงได้บรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหมู่บ้านแต่อย่างใด

ที่ประชุม : **รับทราบ**
 นายวัลลภ ชุ่มชื่น : จากข้อมูลรายงานประมาณการ ปี ๒๕๕๙ - ปี ๒๕๖๓ รวมทุกแผนงานในปี ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณไป ๓๘,๘๒๘,๒๕๒.๙๖ บาท ยังสามารถบริหารงานได้ ไม่ต้องตั้งงบประมาณถึง ๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในแผนงานสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณ ๑,๙๑๔,๗๒๙.๗๓ บาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งไว้ถึง ๓,๔๔๓,๐๐๐ และจากที่ตรวจสอบพบว่าเกือบทุกแผนงานมีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณทุกปี แต่ในส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านยังเท่าเดิม คือ หมู่บ้านเล็ก ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านใหญ่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หากจะเพิ่มเป็นหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ จะได้หรือไม่

นายก อบต. : ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การตั้งงบประมาณยังไม่ได้รวมเบี้ยยังชีพ เงินเดือนครู ผู้ดูแลเด็ก นอกจากนี้ยังมีภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนในแผนงานสาธารณสุขได้มีการจัดเก็บขยะ มีการจ้างคนงานเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะเพิ่มหมู่บ้านที่จัดเก็บขยะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในเรื่องงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ๑ ล้านบาท แต่ไม่ได้เพิ่มให้กับหมู่บ้านและเพิ่มในงบกลาง จำนวน ๑ ล้านบาทเศษ

ที่ประชุม : **รับทราบ**
 นายธนกร พลศรี : จากประเด็นในเรื่องการใช้สถานที่ของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงทำเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ ๙ ได้ผ่านมติประชาคมจากหมู่บ้านถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีปัญหาว่า จะมีการเรียกคืนสถานที่

ที่ประชุม : **รับทราบ**
 ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
 นายสนอง ภูจำนงค์ : ขอแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างที่ทำการ อบต. เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่ทำการคับแคบไม่สะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการเสนอเข้ามาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการหรือมีความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าตำบลมะเกลือเก่า เป็นตำบลใหญ่ แต่ยังคงขาดที่ทำการ อบต. ดังนั้นก่อนที่จะหมดสมัยการทำงานอยากให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ผลักดันในเรื่องนี้ เพราะหากว่าวัดเรียกคืนที่ดินขึ้นมา อาจจะไม่มียุทธศาสตร์ที่ทำงานจึงต้องมีการเตรียมการไว้

นายก อบต. : ขอบขอบคุณสำหรับความคิดเห็นในเรื่องนี้ ตามที่ได้ดำเนินการในเบื้องต้นถึงวิธีการหางบประมาณในการก่อสร้าง อบต. ขึ้นอยู่ว่าจะดำเนินการหรือไม่ แต่จากที่ได้มีการประชาคมหมู่บ้านจะเห็นได้ว่าหากทุกท่านเห็นว่าการสร้าง อบต. เป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่มีหมู่บ้านใดที่เสนอให้มีการสร้างที่ทำการ อบต. ใหม่ มีแต่เสนอปัญหาความเดือดร้อนเข้ามา ดังนั้นในเรื่องนี้ทุกท่านรวมถึงฝ่ายสำนักงานจะต้องให้ความร่วมมือไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว

ที่ประชุม : **รับทราบ**

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมในวาระสำคัญเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาในการรับหลักการ
ขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ
- เลขานุการสภาฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ตราข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถ
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น

ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติสองวิธี คือ การออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ

ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ปฏิบัติ
คือ ๑) การยกมือขึ้นพันศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกชื่อตามลำดับตัวอักษรให้ออก
เสียงลงคะแนนเป็นรายชื่อบุคคล

- ประธานสภา
ที่ประชุมสภา : ตามเลขานุการสภาได้ชี้แจง มีท่านใดสงสัยหรือไม่
ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมในการลงคะแนนเปิดเผยหรือลงคะแนนการ
ออกเสียงลงคะแนนแบบลับ

มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออก
เสียง ๑ เสียง**

- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนระหว่าง ๑) การยกมือขึ้นพัน
ศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกชื่อตามลำดับตัวอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็น
รายชื่อบุคคล

มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนเสียงโดยการยกมือขึ้นพันศีรษะ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**

- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง
๑ เสียง**

- ประธานสภา อบต. : สำหรับการเลือกคณะกรรมการแปรรูปจะดำเนินการหลังการรับประทานอาหาร
กลางวัน ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอให้ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
- พักรับประทานอาหาร-

- ประธานสภา อบต. : เวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอดำเนินการประชุมสภาฯ ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป และก่อนที่จะทำการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป
ผู้ดำเนินการทำหน้าที่แปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จะเสนอที่ท่านและจะ
เสนอใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญครับ

- เลขาธิการสภาฯ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภาได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ที่ท่าน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และผู้รับรอง ๒ ท่าน
- นายบรรจบ ชัยบุรี : ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ : ขอรับรอง
- นางบุปผา กองพิธิ : ขอรับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ : ขอรับรอง
- นางสุนารี สวัสดิ์ : ขอรับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ขอรับรอง
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติรับรอง
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : ตามที่มีมติให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ คน ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละ ๑ คน การเสนอชื่อไม่จำกัดจำนวน พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน โดยผู้รับรองจะรับรองได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละคน ในกรณีที่ผู้นั้นยังไม่มีรับการคัดเลือก และสำหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อไปแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกสามารถถูกเสนอชื่อมาได้อีก
- ประธานสภา อบต. : **ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑**
- นางสุนารี สวัสดิ์ : เสนอ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ผู้รับรอง นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
- นายสุพนธ์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑**
- ประธานสภา อบต. : **ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒**
- นายนิก สระกระโทก : เสนอ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ : ผู้รับรอง นายสรสิข จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔

- ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม : มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๒ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
: -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๒
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๒**
-
- ประธานสภา อบต. : **ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๓**
- นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ : เสนอ นางสาวรี สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ผู้รับรอง นายบุปผา กองพิธิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
นางบำรุง จันทร์โสภณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
- ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม : มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๓ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
: -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสาวรี สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๓
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวรี สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๓**
- ประธานสภา อบต. : **ที่ประชุมสภาได้มีมติให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย**
- ๑) นายสุชสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
 - ๒) นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
 - ๓) นางสาวรี สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
- เลขานุการสภา อบต. : ตามที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทั้งสามท่านประชุมพิจารณาการแต่งตั้งประธานกรรมการ เลขานุการ เพื่อกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ
- ประธานสภา อบต. : **เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้**
- ๑) นายสุชสนาน รอบคอบ ประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน
 - ๒) นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ กรรมการแปรรูปที่ดิน
 - ๓) นางสาวรี สวัสดิ์ เลขานุการและกรรมการแปรรูปที่ดิน
- ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแล้ว และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้ว ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๔๕ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น โดยห้วงระยะเวลาแต่ละขั้นตอนจะห่างกันยี่สิบสี่ชั่วโมง และเพื่อให้การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาที่ถูกต้องควรมีระยะเวลาอย่างน้อย ๕ - ๗ วัน โดยให้นับวันนี้เป็นวันแรกในการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ เมื่อครบกำหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจะกำหนดวันประชุมโดยมีหนังสือถึงผู้ที่ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติและผู้บริหารเพื่อชี้แจง โดยมีระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม และตามข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปร

ญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ ตามร่างเดิม และตามที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา

ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาและกำหนดระยะเวลา

ประธานสภา อบต. : จากที่ได้หารือกำหนดวันรับคำแปรญัตติ ขอเชิญรองประธานสภา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา

รองประธานสภา อบต. : ๑) กำหนดการรับคำเสนอแปรญัตติ
-วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
-วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
๒) กำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓) กำหนดการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
สอบถามที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบตามที่กำหนดระยะเวลาที่เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม : **เห็นชอบ**
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวต่อที่ประชุมสภา
นายสุขสนาน รอบคอบ : ในนามผู้แทนคณะกรรมการแปรญัตติต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ไว้วางใจให้ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ และเห็นด้วยกับที่ท่านรองประธานสภาได้เสนอ กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะทำหน้าที่รอรับคำเสนอแปรญัตติ ณ ที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่า ตามวัน เวลา ที่กำหนด และในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดเป็นวันประชุม ขอเชิญท่านนายกได้มาประชุมชี้แจงพร้อมกับผู้ที่ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ เพื่อที่จะได้จัดส่งหนังสือให้ประธานสภา และส่งหนังสือนัดประชุมสภาต่อไป

ที่ประชุม : **รับทราบ**
ประธานสภา อบต. : ตามมติที่ประชุมผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการจะยื่นเสนอคำขอแปรญัตติสามารถยื่นเสนอคำแปรญัตติได้ตามกำหนดเวลา และขอให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสภาฯ เพื่อความถูกต้องและไม่ผิดพลาด ขอให้มีความพร้อมเพรียงกัน ทุกฝ่าย เพื่อที่ผู้บริหารจะได้นำข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับนี้ไปพัฒนาตำบลของเรา ท้ายนี้ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้จัดทำหนังสือพร้อมบันทึกการประชุมโดยย่อแจ้งให้ประธานสภาได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ทำการประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติ

ที่ประชุม : **รับทราบ**
ประธานสภา อบต. : และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ เนื่องจากที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ นั้น แต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อ นายอำเภอสูงเนิน ขอเปิดการประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๔ เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ และ วาระ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อการพิจารณาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติต่อ นายอำเภอสูงเนินเพื่อเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๕๕ แห่ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๑๕ วัน

- มติที่ประชุม** : เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง กระทู้ถามและญัตติ**
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุมสภา
- นายก อบต. : ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เนื่องด้วยกองสวัสดิการสังคมได้แจ้งว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยผ่านมายังสำนักงานพัฒนาสังคม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางลาดขึ้น-ลงอาคาร ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ และ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับผู้พิการโดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ ออกแบบ
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- นายก อบต. : สำหรับหมู่บ้านมีประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และต้องการให้ อบต. ได้ดำเนินการช่วยเหลือ เช่น การขุดลอก คลองหรือแหล่งน้ำ การเจาะบ่อบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล สามารถแจ้งได้ในวาระนี้ หรือแจ้งให้วาระประชุมคราวต่อไป เพื่อจะได้แจ้งกองช่างดำเนินการ ตรวจสอบได้ทันที
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกได้นำเรียนหากหมู่บ้านใดมีความต้องการให้ดำเนินการช่วยเหลือ ขอให้แจ้งได้ในวาระนี้
- นายธนกร พลศรี : หมู่ ๙ ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ จุด คือ ๑.บริเวณโรงเรียนวังรางน้อย ๒. บริเวณวัดวังรางน้อย
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล คุ่มศาลเจ้าพ่อเสือ และคุ่มหนองไผ่น้อย
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐
- นายสุพนธ์ แรมกลาง : ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ จุด ๑. บริเวณวัดหนองขาด ๒. บริเวณศาลาประชาคม ที่ตั้งระบบประปาแฉมเปญ
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
- นางบุปผา กองพิธิ : หมู่ ๕ ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำระยะไกล เพื่อนำน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

- นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย : สำหรับหมู่ ๑๖ ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และสูบน้ำระยะไกล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖
- นายอุดม แซ่โซ : ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
- นายสุพจน์ ใจบุญ : ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด บริเวณหนองบัวแดง และเป่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ ล้างบ่อบาดาล ๒ จุด คุ่มป่าจิว และขอถังน้ำจำนวน ๒ จุด เพื่อให้ประชาชนได้มา
รับน้ำที่จัดส่ง
- นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด : ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกสระเดิมในป่าไม้ และขอเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ จุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ คือ คุ่มหนองหลักพัน และคุ่มสโมสร
- นายนิ๊ก สระกระโทก : ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองบริเวณฝาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐
- นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ : ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกสระ ข้างศาลาประชาคม และ คลองตะวันตก ขอเจาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ คือ บริเวณศาลาประชาคม และบริเวณกลางหมู่บ้าน
- นางบำรุง จันทโรสภณ : ขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด ในคุ่มตะวันออก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
- เลขาณุการนายก : ขอเสนอแทนโรงเรียน เนื่องจากขอขุดลอกสระน้ำโรงเรียนบ้านบุตาสง
นายนม เมินขุนทด : ด้วย ส.อบต. หมู่ ๑๑ ตัดภารกิจ ฝากให้เสนอขุดลอกสระในคุ่มคลองแคน หน้าบ้าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ยายง่า และเจาะบ่อบาดาล ๒ จุด คุ่มคลองแคน และ คุ่มสูงประทีป
- นางสุนารี สวัสดิ์ : ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณสระน้ำสาธารณะโสภิตาแข่ง และขุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ ลอกให้ลึกกว่าเดิม
- นายคล้อย ชื่นสระน้อย : ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างหอดังสูง เพื่อใช้ในระบบประปา บรรจุไว้ในแผน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
- นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน : ในกรณีที่ต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ในที่ดินของตนเองเพื่อใช้สำหรับการเกษตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด หรือมีหน่วยงานใดรับเจาะ เพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่
ต้องการเสนอ
- นายธนกร พลศรี : สำหรับโครงการของหมู่ ๙ โครงการก่อสร้างหอดังสูง คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านวังรางน้อย หมู่ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด
- นายก อบต. : สำหรับแบบและการประมาณราคามอบหมายให้กองช่างได้ดำเนินการแล้ว และ
มอบหมายให้ท่านปลัดจัดทำหนังสือส่งจังหวัด จะเร่งรัดให้จัดส่งไปจังหวัดโดยเร็ว
- ประธานสภา อบต. : มีเชิญท่านผู้ใหญ่ก้องบุญ บินสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม
นายก้องบุญ บินสันเทียะ : หมู่ ๑๒ มีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำที่ได้รับอนุญาตจากสวนป่า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ สูงเนิน และกองช่างได้ทำการตรวจสอบ ได้ความยาว ๖๐ เมตร ความกว้าง ๕๐
เมตร และความลึก ๑๐ เมตร ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการขุดลอก และ
ขอเพิ่มเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ่อประปาอีก ๑ จุด และขอถังน้ำเพิ่ม จำนวน ๒ ถัง
- นายออย งามชื่น : หมู่ ๒๐ ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกแหล่งน้ำ ในจุดที่เปิดฝายเพื่อรองรับน้ำฝน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒๐ เนื่องจากขณะนี้หมู่ ๒๐ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก
- นายก อบต. : ขอให้ กองช่างตรวจสอบว่าที่ได้ส่งโครงการขุดลอกไปยังจังหวัดมีโครงการหรือไม่
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสรสิข จรจันทร์ : ขอเพิ่มจุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณถังประปา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐

- นายสุขสนาน รอบคอบ : เนื่องด้วยหมู่ ๑๙ ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีผู้นำเข้าประชุม ทำให้สภาและ อบต.ไม่ได้รับทราบเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนนี้มีการช่วยเหลืออย่างไร
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในเรื่องนี้ท่านผู้ใหญ่บุญเส็ง จะฝากเรื่องความเดือดร้อนเสนอต่อที่ประชุมผ่านยังประธานสภา ในส่วนเรื่องข้อบัญญัติขอให้ตรวจสอบว่ามีโครงการหมู่บ้านได้บรรจุตามที่ประชาคมหรือไม่ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณกองทุนวันละบาท
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายบุญส่ง เปี้ยจันทิก : ตามที่ท่านนายกได้แจ้งว่าได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้าแล้ว หากจะขอให้มาซ่อมแซมในจุดทำหินลาดก่อนจะได้หรือไม่ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดเสี่ยงจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
- นายก อบต. : ในส่วนนี้มอบหมายกองช่างให้ดำเนินการวางแผน ว่าจุดใดที่สำคัญที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมก่อน และขอเพิ่มเติมเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซมขอให้ท่านได้แจ้งในกลุ่มไลน์ของสมาชิกไว้อีกทางหนึ่ง
- ผอ.กองช่าง : สำหรับในเรื่องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าได้รับทราบในทุกหมู่ แต่วัสดุ อุปกรณ์ในรอบนี้อาจไม่ครบทุกจุด แต่จะซ่อมแซมในจุดเสี่ยงที่สำคัญกระจายตามหมู่บ้านก่อน จากนั้นจะจัดซื้อเพิ่มเติมและเร่งดำเนินการให้ครบทุกจุด ต้องขอภัยในความล่าช้า
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- นายวัลลภ ชุ่มชื่น : ขอขอบคุณสำหรับท่อน้ำที่ได้อนุเคราะห์ให้กับหมู่ ๒๐
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐
- นายก้องบุญ บินสันเทียะ : สำหรับในเรื่องท่อน้ำ หมู่ ๑๒ ได้ขอความอนุเคราะห์ไปเช่นกันและได้ส่งหนังสือเข้ามา อบต. แล้ว ขอให้ อบต.ติดตามดำเนินการให้ด้วย และขอแจ้งไฟฟ้าภายในหมู่บ้านดับ ๓ จุด
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒
- ประธานสภา อบต. : หมู่ ๑๓ ขอแจ้งไฟฟ้าดับ จำนวน ๒ จุด
- นายสุพนธ์ แรมกลาง : หมู่ ๑๔ ไฟฟ้าชำรุด และหลอดไฟโคมหาย
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
- นางบำรุง จันทโรสภณ : ขอไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม ๒ หลอด บริเวณลานรับน้ำ และ บ่อน้ำวัด
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมในวาระนี้อีกหรือไม่
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ
- ปิดการประชุม : เวลา ๑๕.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี

(ชวลิต ปรีดาสา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุนารี สวัสดิ์
 (นางสุนารี สวัสดิ์)

ลงชื่อ ปราโมทย์ มิตขุนทด
 (นายปราโมทย์ มิตขุนทด)

ลงชื่อ อาภรณ์ ศิริจำปา
 (นางอาภรณ์ ศิริจำปา)

(ลงนาม) สง งามมะเรียง

(นายสง งามมะเรียง) ผู้รับรองรายงานประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า